



ที่ ศธ 04028/1923

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ถนนมิตรภาพ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310

5 กรกฎาคม 2561

เรื่อง การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายชื่อผู้ได้รับจัดสรรเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และใบตอบรับ จำนวน 2 ชุด
2. ประกาศราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้พิจารณาจัดสรรและกำหนดวันทำพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา สำหรับผู้ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2560 ในวันที่ **อังคารที่ 7 สิงหาคม 2561** และเพื่อให้การจัดเตรียมสถานที่ (ที่นั่ง/ลำดับที่ สำหรับผู้เข้ารับ) ให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเครื่องราชฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย(1) **ทุกคนทราบและส่งใบตอบรับการเข้ารับเครื่องราชฯ โดยด่วน ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561** หรือหากผู้มีรายชื่อแต่ไม่ประสงค์รับเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ **เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ (ยกเว้น ร.จ.พ.)** ขอให้บันทึกการไม่ประสงค์รับเหรียญตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จะนำไปจัดสรรจ่ายให้ผู้ได้รับพระราชทานในปีเดียวกันต่อไป (หากสงสัยประการใดกรุณาโทรประสานกับเจ้าหน้าที่โดยตรง)

2. ผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งนี้ (ยกเว้น ร.จ.พ.) หากเคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกูลเดียวกันให้นำส่งคืนด้วย หากไม่สามารถนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองส่งคืนได้ อันเนื่องมาจากได้สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือไฟไหม้ หรือสาเหตุอื่นใดแล้ว ให้ชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองเป็นเงินตามบัญชีชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีมีผู้ปฏิเสธหรือป่วยเบี่ยงที่จะส่งคืนเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซึ่งเป็นความผิดทางวินัย

3. สำหรับผู้ที่ได้รับจัดสรรเครื่องราชฯ ประจำปี 2557-2558 ที่ได้รับเหรียญไปแล้ว หากประสงค์จะเข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชในวันดังกล่าว ให้แจ้งความประสงค์โดยส่งใบตอบรับภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เช่นกัน สำหรับเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้นำส่งภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยให้เขียน ชื่อชั้นตรา ชื่อ-ชื่อสกุล และชื่อโรงเรียน ติดไว้ข้างในกล่องด้วย นำส่งที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อดำเนินการต่อไป

4. สำหรับกำหนดการ เลขที่ ลำดับที่นั่ง การเข้ารับเครื่องราชฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมันคง ศรีแก้ว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

โทร 0 4344 1972